

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๖๕/ ๗๗๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง
ถนนรามเสวรี พท ๙๓๐๐๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่ามิหรำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพัทลุง

อ้างอิง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพัทลุง ที่ ศธ ๐๗๐๖๕.๐๑/๑๒๓๕

ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพัทลุง มีความประสงค์ขอปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่ามิหรำ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๔๕ ปี ส่งผลให้พื้นกระเบื้องเกิดการชำรุดหลุดร่อนและแตกร้าว ซึ่งเกิดจากความชื้นใต้พื้นคอนกรีตทำปฏิกิริยากับความร้อนที่สะสมมานานและในฤดูฝนทุกปีน้ำใต้ดินจะซึมผ่านพื้นคอนกรีตทำให้ปูนซีเมนต์ที่ยึดเกาะใต้กระเบื้องเกิดการหลุดร่อนและแตกร้าว ทำให้อาจเกิดอันตรายต่อนักศึกษา ครูผู้สอน และผู้รับบริการการศึกษาได้ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภายในวงเงิน ๑๙,๗๕๘ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ จึงเห็นชอบให้ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่ามิหรำ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภายในวงเงิน ๑๙,๗๕๘ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามเสนอ ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแวอุเช็ง อาเก๊ะ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

โทร ๐-๗๕๖๑-๒๔๐๓

โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๓๔๐๑

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง

“เรียนดี มีความสุข”